



CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II
169 Trần Quốc Thảo, P9, Q3, TP. HCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI II

Mã chứng khoán: HEC

Địa chỉ trụ sở chính: 169 Trần Quốc Thảo, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3931 6753 Fax: 028 3931 6958

Người thực hiện công bố thông tin: BÙI HỮU QUỲNH

Chức vụ : Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Thủy Lợi II nhận được Đơn xin thôi chức vụ quản lý của Ông Đào Văn Nam vào ngày 09/11/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2023 tại đường dẫn hec2.vn

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật

Bung

Tài liệu đính kèm:

- Đơn của Ông Đào Văn Nam



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ths. *Bùi Hữu Quỳnh*



CÔNG VĂN ĐẾN
HEC II SỐ...590 Ngày 03/10/23
CHUYỂN: QTNS

TP. HCM, ngày 05 tháng 10 năm 2023

ĐƠN XIN THÔI CHỨC VỤ QUẢN LÝ

- Kính gửi:
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi II (Công ty)
 - Ông Tổng giám đốc Công ty
 - Ông Giám đốc Quản trị và Nhân sự

Tôi tên là Đào Văn Nam, hiện đang công tác tại Ban Tổng giám đốc Công ty ;

Theo quyết định số 451 QĐ/CTTVII-QTNS ngày 18/9/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc “nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH”, hiện nay tôi đã được Công ty cho nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Trong suốt thời gian làm việc gần 36 năm qua, tôi thật may mắn có được những tháng năm được làm việc tại Công ty và xem Công ty như ngôi nhà của mình, và có được các anh em đồng nghiệp và ban lãnh đạo Công ty đối xử với nhau như người trong gia đình. Qua trao đổi với Chủ tịch HĐQT Công ty, tôi rất cảm kích được biết Công ty cũng có ý định ký hợp đồng lao động để tôi tiếp tục làm việc một thời gian sau khi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, lực lượng cán bộ trẻ của Công ty đã trưởng thành lên rất nhiều, đã có nhiều thành tích đột phá trong công việc tư vấn, kinh doanh và quản trị Công ty, trong khi tôi thấy mình chưa có được những đóng góp tương xứng trong sự phát triển của Công ty và chưa bắt kịp với nhịp độ phát triển đó.

Có lẽ tuổi tác và sức khỏe đã ảnh hưởng đến công việc quản lý và khả năng học tập để tiếp thu cái mới của tôi. Do vậy tôi xin đề nghị Công ty, nếu tiếp tục ký hợp đồng lao động thêm một thời gian tại Công ty, cho phép tôi được **thôi các chức vụ quản lý** tại Công ty (như vị trí Phó Tổng giám đốc và Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Giám định chất lượng) và được làm việc như một kỹ sư lâu năm trợ giúp về kỹ thuật trong công tác tư vấn thiết kế xây dựng thủy lợi.

Kính mong Công ty vui lòng chấp thuận đề nghị trên.

Một lần nữa, dù sau này sẽ tiếp tục làm việc hay được nghỉ hưu, tôi xin chân thành cảm ơn sự đối xử ưu ái của Công ty, đặc biệt của Chủ tịch HĐQT và các anh em trong Ban điều hành dành cho tôi.

Ý kiến của
Tổng giám đốc

Chủ tịch HĐQT duyệt

Người làm đơn

Đào Văn Nam